

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗)๑๑



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบุรีณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓๑๕

ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า การดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบในการวางแผนงานส่งเสริม สนับสนุน และจัดทำคำของบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมและด้านน้ำอุปโภค บริโภค ปรากฏว่าผลการสำรวจในส่วนของข้อมูลถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่บันทึกยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดส่งข้อมูลสายทางที่ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (แบบ ทล.๒)

๒. จัดส่งข้อมูลสายทางที่อยู่ระหว่างการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ข้อมูลสายทางที่ส่งให้กรมทางหลวงชนบท ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบ และยังไม่ได้รับรหัสทางหลวงท้องถิ่น)

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) kampol ๒๕๖๐๐ @ gmail .com (ส่งเป็นไฟล์ Excel เท่านั้น) และส่งเอกสารให้จังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด

ขอแสดงความนับถือ

(นายศศิณ พิศนภิมะย์)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๔

โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๗

รวมพบ
ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓๑๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

เลขที่	4170
วันที่	7 มิ.ย. 2560
เวลา	17.05

เรื่อง จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๑๓๗ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e - Report)

ตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาติดตามผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ การจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น : การปฏิรูปการบริหารจัดการของหน่วยรับผิดชอบงานทาง โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน การทบทวนโครงสร้างภารกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการงานทางทั้ง ๓ ประเภทดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการงานทางของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับหลักกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทาง ดังนี้

๑. การจัดทำข้อมูลความยาวถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับถ่ายโอนมาจากกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมชลประทาน รวมทั้งถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่น เช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และ องค์กรบริหารส่วนตำบล

๒. การเข้าร่วมชี้แจงหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่อง การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น : การปฏิรูปการบริหารจัดการของหน่วยรับผิดชอบงานทาง โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. การเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารจัดการของหน่วยรับผิดชอบงานทาง ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนงานทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/ในการนี้...

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบในการวางแผนงานส่งเสริม สนับสนุน และจัดทำคำของบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมและด้านน้ำอุปโภค บริโภค ซึ่งผลการดำเนินการปรากฏว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บันทึกข้อมูลประปา จำนวน ๕,๙๕๑ แห่ง คิดเป็น ๗๕% และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บันทึกข้อมูลถนน จำนวน ๖,๓๒๘ แห่ง คิดเป็น ๘๐.๕๙ %

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าผลการสำรวจข้อมูลในส่วนของคุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงทำให้ไม่สามารถนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้


๑. จัดส่งข้อมูลสายทางที่ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (แบบ ทล. ๒)

๒. จัดส่งข้อมูลสายทางที่อยู่ระหว่างการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ข้อมูลสายทางที่ส่งให้กรมทางหลวงชนบท ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบ และยังไม่ได้รับรหัสทางหลวงท้องถิ่น)

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) sps-para@hotmail.com (ส่งเป็นไฟล์ excel เท่านั้น) และส่งเอกสารให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนา ยันตรโกวิท)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๔ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๕๓๔